



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3

■ Các địa phương, đơn vị tích cực ứng phó với bão số 3



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Vũ Thư.

Ngày 2/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 ở các địa phương, đơn vị.

● Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Vũ Thư. Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 của các lực lượng ứng trực tại huyện Thái Thụy.

nông thôn, Sở Công Thương; lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiêu úng, ứng phó với bão tại vùng sản xuất chuyên canh cây màu xã Quỳnh Hải, công trình kè Đại Năm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ), trạm bơm Minh Tân, xã Minh Tân (Hưng Hà) và trạm bơm Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư). Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương phải kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình đê, kè, cống trùng vào thời điểm mùa mưa bão. Theo nguyên tắc, các công trình đê, kè, cống phải hoàn thành trước ngày 30/4 hàng năm, tuy nhiên ở một số địa phương đến thời điểm này

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH QUẢN CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Chuyên để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019)

Phong cách quản chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin "Quản chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", cũng như truyền thống của dân tộc "Đầy thuyền là dân thì lật thuyền cũng là dân", "Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, nước nhà chung sức thì giặc phải thua"... Tư tưởng đó là sự tổng kết về sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, thực chất đó là chủ trương dựa vào dân, đoàn kết toàn dân tộc để đánh giặc, giữ nước.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như trong cuộc sống thường ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy sức mạnh và sự sáng tạo vô cùng to lớn của Nhân dân. Người cho rằng "Trên bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân" và "Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền. Xây lâu bền vững trên nền Nhân dân".

Phong cách quản chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện bằng tác phong luôn sâu sát quần chúng Nhân dân, lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của Nhân dân và tìm cách đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, sẵn

sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình. Người luôn tâm niệm "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn độc lập, dân ta cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Sự ham muốn tột bậc đó đã tạo nên tình yêu nước, thương dân không bờ bến ở Người và suốt cuộc đời Người làm việc không giây phút nào ngơi nghỉ cũng là vì sự ham muốn tột bậc đó.

Đối với Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Người cho rằng "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Về mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ, Hồ Chí Minh cho rằng: "Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ

(Xem tiếp trang 2)

ĐỒNG HƯNG, THÁI THỤY

Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

* Huyện Đồng Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tiếp nhận 2.099 hồ sơ, thẩm định và báo cáo tỉnh 2.045 hồ sơ; đã tổ chức trao quyết định và chi trả trợ cấp cho 1.864 đối tượng với số tiền trên 4,9 tỷ đồng, đạt trên 91%; giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho 410 đối tượng, chế độ mai táng phí cho 32 đối tượng bảo đảm tận tình, chu đáo, không để xảy ra sai sót, đơn thư khiếu nại.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 huyện tiếp tục tổ chức trao quyết định và chi trả cho các đối tượng còn lại khi có quyết định của cấp trên; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của trên. Trước mắt, hoàn thành việc đo vẽ, lập bản đồ mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn huyện.

* Ban Chỉ đạo 24 huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Thái Thụy đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ. Trong thời gian ngắn, toàn huyện đã tiếp nhận 1.747 hồ sơ; đã xét duyệt, báo cáo trên 1.528 hồ sơ; loại trả 228 hồ sơ không đủ điều kiện; có 358 hồ sơ đang đợi quyết định chi trả. Đến thời điểm này, toàn huyện có 1.160 người đã được hưởng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thái Thụy cũng gặp nhiều khó khăn do hầu hết đối tượng không còn giấy tờ, không chứng minh được quá trình tham gia dân công hỏa tuyến; công tác tuyên truyền còn đơn giản vì vậy nhiều người không trong diện hưởng vẫn kê khai để nghị xét hưởng. Ban Chỉ đạo 24 huyện Thái Thụy sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn này trong thời gian tới.

VĂN DŨNG - THÀNH ĐÓ
(BỘ CHQS tỉnh)

Theo dõi, xử lý bệnh lùn sọc đen trên lúa

(Xem trang 2)



Bà con nông dân cần khẩn trương hoàn thành chăm bón để lúa mùa đẻ nhánh tập trung.

HƯNG HÀ

Xây dựng đời sống văn hóa

(Xem trang 3)

THÀNH PHỐ

188 hội viên phụ nữ được kết nạp Đảng

Với phương châm hướng về cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ kế cận, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã đưa ra kế hoạch cụ thể để tham mưu với các cấp ủy đảng nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng những nữ đảng viên có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

Theo đó, hàng năm, mỗi cơ sở hội lựa chọn, giúp đỡ, giới thiệu ít nhất một hội viên phụ nữ xuất sắc để tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Các cấp ủy cùng hội phụ nữ chú trọng đối tượng nguồn là các chi hội, tổ trưởng phụ nữ; những hội viên tích cực trong phong trào hoặc cán bộ giỏi, gương mẫu, có năng lực tốt. 2 năm qua, 188 hội viên phụ nữ ưu tú đã được kết nạp Đảng, chiếm trên 70%. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong tạo nguồn cán bộ nữ tại các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương.

ĐỨC DŨNG

Hòa giải thành công gần 85% vụ việc ở cơ sở

Thời gian qua, mạng lưới hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình có sự chuyển biến rõ rệt. Các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn đã phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng lên. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết kịp thời nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. 6 tháng qua, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 95/112 vụ việc, đạt gần 85%. Cùng với việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Nhờ làm tốt công tác hòa giải, nhiều xã, phường đã hạn chế được số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.

MINH NGUYỆT